

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์ วัน เดือน ปี 27 มี.ค. 2561 หน้า A5 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

คุมเข้มราคาซื้อผลปาล์มดิบ

ขีดเส้นห้ามต่ำ 3.30บาท/กก. รัฐเร่งส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจใช้กฎหมายจัดการ

โปสทูเดย์ - พาณิชย์กำหนดราคารับซื้อผลปาล์มดิบต้องไม่ต่ำ 3.30 บาท/กก. เล็งใช้กฎหมายจัดการหากคราดราค่า ส่วนสต็อกปาล์มยังดัน 4 แสนตัน

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมจะเข้าไปดูแลราคารับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.30 บาท/กก. ในเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% หากต่ำกว่านั้นจะพิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการอย่างเข้มงวด เพราะกรมได้ออกประกาศราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งกำหนดให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ผู้ผลิตไบโอดีเซล (บี10) ผู้ประกอบการซื้อหรือ

ขายน้ำมันปาล์ม (Trader หรือ Broker) และผู้ซื้อน้ำมันปาล์มดิบทั่วไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่ส่งมอบ ณ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในราคาไม่ต่ำกว่า 19 บาท/กก. เมื่อทอนกลับมาเป็นผลปาล์มดิบจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.30 บาท/กก. ดังนั้นทางโรงสกัดหรือลานเทก็ควรรับซื้อจากเกษตรกรในราคาดังกล่าวด้วย

“ประกาศราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในราคา 19 บาท/กก. หากทอนกลับมาก็เป็นราคาผลปาล์มดิบ 3.30 บาท/กก. ถือว่าสอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกปัจจุบัน เพราะขณะนี้ผลผลิตน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีมาก ทำให้ราคารับ



บุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ตัวลดลง ซึ่งการดูแลของกรมพยายามไม่ให้มีใครเล่นกับตลาด หรือบิดเบือนราคา และจะทบทวนความเหมาะสมของราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ รวมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มดิบใน

พื้นที่ปลูกปาล์มด้วย” นายบุญฤทธิ์ กล่าว นอกจากนี้ จะเร่งผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ล่าสุดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560-ก.พ. 2561 ส่งออกได้ในระดับเกินเป้าหมาย แต่ต้องรอพิจารณาการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ณ เดือน มี.ค. 2561 อีกครั้งว่าปริมาณการส่งออกยังมีทิศทางดีหรือไม่ เพราะปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น หากส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้ในระดับเกินเดือนละ 4 หมื่นตัน คาดว่าจะทำให้สถานการณ์สต็อกน้ำมันปาล์มดิบกลับเข้าสู่ภาวะปกติในระดับ 2.5-3 แสนตันได้ในที่สุด

“ขณะนี้ยังไม่มีการพูดถึงมาตรการเข้าไปช่วยประกันราคาผลปาล์มดิบให้เกษตรกร เพราะต้องรอประเมินสถานการณ์สิ้นเดือน มี.ค.ก่อน” นายบุญฤทธิ์ กล่าว รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า สต็อกน้ำมันปาล์มดิบสิ้นเดือน ก.พ. 2561 พบว่ามีปริมาณ 4 แสนตัน ลดลงจากเดือน ม.ค. 2561 อยู่ที่ 4.23 แสนตัน แต่ยังคงอยู่ในระดับเกินกว่าระดับปกติที่สต็อกน้ำมันปาล์มดิบควรอยู่ประมาณ 2.5-3 แสนตัน ส่วนราคาผลปาล์มทะเลาะเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ล่าสุดอยู่ที่ 3.30 บาท/กก. ลดลงจากช่วงวันที่ 14 มี.ค. 2561 อยู่ที่ 4 บาท/กก. ■